

Tăng cường nhân lực, vật tư y tế cho y tế cơ sở phòng, chống dịch Covid-19

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, nhất là từ sau tết Nguyên đán đến nay số ca F0 tăng mạnh, hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế trên địa bàn huyện Đông Hưng phải gắng sức gấp nhiều lần thực hiện khối lượng công việc lớn trong khi còn không ít khó khăn về nhân lực, vật tư y tế.



Cán bộ, công chức xã Đông Á (Đông Hưng) hỗ trợ giảm áp lực cho Trạm Y tế xã khi số ca F0 trên địa bàn tăng nhanh.

Có con là F0 đang điều trị tại nhà, vì vậy vợ chồng ông Phạm Văn Miến, xã Đông Vinh lo lắng ra Trạm Y tế xã để test nhanh Covid-19 vì thấy có triệu chứng sốt, ho. Ông Miến cho biết: Chúng tôi hàng ngày chăm sóc con là F0 theo hướng dẫn của bác sĩ nhưng hôm nay thấy người khó chịu, đi test nhanh để có hướng cách ly, điều trị cho yên tâm.

cho biết: Có ngày chúng tôi test nhanh cho từ 50 - 60 trường hợp. Khối lượng công việc tăng mà nhân lực lại thiếu. Trạm có 5 cán bộ, nhân viên thì 1 người là F0 vừa đi làm lại, 3 người nghỉ vì là F0, F1, nghỉ sinh con. Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành tăng cường nhân lực, vật tư y tế cho y tế cơ sở để phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống dịch.

Tương tự, tình trạng quá tải cũng xảy ra ở Trạm Y tế xã Đông Hợp khi 5 cán bộ, nhân viên phải chăm sóc sức khỏe cho trên 5.000 dân. Bà Vũ Thị Hải, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Đến nay toàn xã có khoảng 780 ca F0. Khi phát hiện có ca F0, cán bộ Trạm phải hướng dẫn họ hoàn thành tờ khai y tế, cam kết cách ly, hướng dẫn, tư vấn phác đồ điều trị tại nhà. Trong thời gian F0 điều trị tại nhà, cán bộ Trạm thường xuyên theo dõi để chuyển tầng điều trị khi cần thiết. Bệnh nhân

các địa phương và ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp gỡ khó cho y tế cơ sở, bảo đảm vững chắc "lá chắn" phòng, chống dịch từ tuyến gần dần nhất. Đồng chí Phí Đức Vui, Chủ tịch UBND xã Đông Á cho biết: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã đã bổ sung lực lượng cho Trạm Y tế là các cô giáo ở Trường Mầm non, cán bộ, công chức xã đã được tập huấn một số kỹ năng cơ bản hỗ trợ thực hiện test nhanh sàng lọc Covid-19, hướng dẫn người dân khai báo y tế, cách ly... Địa phương cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa để tăng cường vật tư y tế phòng, chống dịch cho Trạm Y tế xã, bảo đảm lượng kit test dự trữ lúc nào cũng trên 2.000 bộ cùng quần áo bảo hộ, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn... Đặc biệt, xã thực hiện test nhanh Covid-19 và phát thuốc điều trị miễn phí cho tất cả các trường hợp F0, người thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Điều đó không chỉ giúp Trạm Y tế xã mà còn cả người dân bớt khó khăn, tích cực chung tay phòng, chống dịch. Bác sĩ Phí Ngọc Thuận, Trạm trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Ngày ca nhất Trạm thực hiện test nhanh cho khoảng 400 người, phát hiện 50 - 60 trường hợp F0. Được sự hỗ trợ của xã về cả nhân lực, vật tư y tế chúng tôi yên tâm chia 3 ca trực 24/24 giờ để vừa có đủ nhân lực thực hiện các nhiệm vụ vừa bảo đảm sức khỏe cho cán bộ y tế duy trì được lâu dài vì tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Để sớm đẩy lùi dịch, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành và mỗi địa phương, mỗi người dân cần tích cực và cuộc sống năng cao ý thức phòng, chống dịch vừa bảo đảm sức khỏe cho mình, người thân và cộng đồng vừa góp phần giảm bớt gánh nặng trên vai cán bộ y tế cơ sở.

HIẾU NGHĨA

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Y Dược Thái Bình tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều hội viên gương mẫu trong các hoạt động, phong trào, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở thành điểm sáng đào tạo sinh viên y dược.



Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược Thái Bình thăm khám, cấp thuốc miễn phí cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thái Phúc (Thái Thụy). Ảnh tư liệu

Là hội viên trực tiếp tham gia công tác khám và điều trị cho bệnh nhân, CCB Nguyễn Chí Linh, Phó Trưởng bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Dược Thái Bình thường xuyên động viên, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn. Ông cho biết: Công tác khám chữa bệnh gặp không ít khó khăn do thiếu thốn trang thiết bị kỹ thuật cao; người bệnh lại là những người ốm đau, mệt mỏi nên không thể khó tính, nếu không khéo léo, không có bản lĩnh thì có thể ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của người thầy thuốc cũng như hình ảnh của nhà trường. Bởi vậy tôi luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, khéo léo trong ứng xử với bệnh nhân đồng thời thấu hiểu, chia sẻ, coi nỗi đau của người bệnh như nỗi đau của mình, chăm sóc người bệnh chu đáo như chăm sóc người thân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu". Có như vậy chúng tôi mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng

đào tạo và khám chữa bệnh của nhà trường. Với CCB Lê Minh Tiến, ông học và làm theo Bác bằng cách tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ông chia sẻ: Thực hiện lời dạy của Bác "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết", bản thân tôi cố gắng sắp xếp công việc để tham gia viết 10 bài tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ, sinh viên nhà trường tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong và ngoài tỉnh. Việc phối hợp tham gia giáo dục truyền thống giữa Hội CCB và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ ngành y dược giáo lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, có bản lĩnh văn hóa của người Việt Nam, mang lại nhiều kết quả thiết thực. Trong 5 năm 2017 - 2022, Hội CCB nhà trường

đã tổ chức giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho gần 1.000 sinh viên, thông qua các hoạt động đại có 200 sinh viên được kết nạp Đảng. Ông Đỗ Anh Văn, Chủ tịch Hội CCB Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Hội CCB nhà trường xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Hàng năm, Hội tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết và đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể trên cương vị, chức vụ công tác của mỗi người. 100% hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua "CCB gương mẫu", qua bình xét có trên 98% đạt danh hiệu "CCB gương mẫu", được các cấp hội khen thưởng. Tổ chức hội cũng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức nghiêm túc việc học tập các chuyên đề, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của nhà trường tới 100% hội viên; đồng thời, luôn quán triệt cán bộ,

TIẾN ĐẠT

THÀNH PHỐ Nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ

Bước vào mùa huấn luyện năm 2022, Ban CHQS thành phố Thái Bình tập trung đổi mới nội dung, hình thức công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Những ngày đầu tháng 3, thời tiết bất thuận nhưng

không làm giảm đi sự nhiệt tình, hăng say của các chiến sĩ dân quân trên thao trường. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các chiến sĩ dân quân nắm thứ nhất cụm 1 gồm các phường: Kỳ Bá, Bồ Xuyên, Đề Thám, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong miệt mài luyện tập từng động tác ngắm bắn, sử dụng súng bộ binh, chấp nối đồ dùng gây nổ, gói buộc lượng nổ... Đồng

chí Nguyễn Ngọc Linh, dân quân phường Trần Hưng Đạo chia sẻ: Khi nhận lệnh triệu tập, tôi đã cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi huấn luyện, tích cực đổi mới phương pháp, nội dung, chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng chiến đấu, sử dụng thành thạo vũ khí trong biến chế và vũ khí tự tạo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị, bám sát phương châm, vận dụng linh hoạt nguyên tắc huấn luyện. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, cán bộ lực lượng thường trực, DQTV được Ban CHQS thành phố chủ động triển khai ngay từ đầu năm với những kiến thức cơ bản về công tác quân sự, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong lực lượng vũ trang, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão...

Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Thái Bình cho biết: Bước vào mùa huấn luyện năm nay, các đơn vị có sự gặp một số



Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Thái Bình thực hành khoa mục sử dụng vũ khí bộ binh.

khó khăn. Trước tình hình đó, Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện theo đợt, chia thành các cụm phường, xã. Trong huấn luyện quân sự đã vận dụng sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, chú trọng nâng cao tính cơ động của lực lượng DQTV, tập trung huấn luyện riêng cho từng đối tượng, nhất là đối với chiến sĩ năm thứ nhất; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật với xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Ngay khi bước vào mùa huấn luyện, các đơn vị cơ sở đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, chuẩn bị vật chất, giáo án, bài giảng, thao trường, bài tập, thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đạt thành tích cao.

Với việc đổi mới nội dung, phương pháp, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV thành phố Thái Bình sẽ tiếp tục được nâng lên, góp phần vào công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRỊNH CƯỜNG

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC TẠI NHÀ ĐỐI VỚI TRẺ EM MẮC COVID-19
Quyết định 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế

CHUẨN BỊ CẦN THIẾT ĐỂ CHĂM SÓC TRẺ TẠI NHÀ

- Các vật dụng cần thiết tại nhà**
 - Nhiệt kế;
 - Máy đo SpO2 cá nhân (nếu có);
 - Khẩu trang y tế;
 - Phương tiện vệ sinh tay: như xà phòng, nước sát khuẩn tay...;
 - Vật dụng cá nhân cần thiết;
 - Thùng chứa chất thải lây nhiễm có nắp đậy.
- Thuốc điều trị tại nhà**
 - Thuốc hạ sốt: Paracetamol (gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg), đủ dùng từ 5-7 ngày.
 - Thuốc cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác.
 - Thuốc giảm ho (ưu tiên các thuốc từ thảo mộc), đủ dùng từ 5-7 ngày.
 - Dung dịch nhỏ mắt: natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày.
 - Thuốc điều trị bệnh nền (nếu cần, đủ sử dụng trong 01-02 tuần).
- Phương tiện liên lạc**
 - Điện thoại, số điện thoại của các cơ sở y tế (trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, trung tâm vận chuyển cấp cứu, bác sĩ, tổ tư vấn cộng đồng, tổ phản ứng nhanh...).
- Cách ly, phòng lây nhiễm**
 - Tạo không gian cách ly riêng cho trẻ nhất là khi trẻ có khả năng tự chăm sóc. Nơi cách ly phải thông thoáng, không sử dụng máy lạnh trung tâm; luôn mở cửa sổ.
 - Giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa trẻ mắc COVID-19 và những người khác (nếu có thể).
 - Đeo khẩu trang: trẻ em mắc COVID-19 (với trẻ > 2 tuổi), người chăm sóc, người trong gia đình và trẻ em > 2 tuổi.

Luôn nhớ Thực hiện 5K

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095

TTXVN